

รักษาการ นายก ส.บ.ม.ท. รุ่ง รมว.ศธ.ขอความอนุเคราะห์ต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยุ-คณิต

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2564

29 เมษายน 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ต่อสัญญา

กราบเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก 3 ปี/รอบ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556-2558 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561 และรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562-2564 ความแจ้งแล้ว

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งว่าในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณโดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้วจึงให้สิ้นสุดโครงการ นั้น ขอเรียนว่าการพัฒนาคนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับขณะนี้เกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ ประกาศใช้และจะมีผลในอีกไม่นานนี้ จะส่งผลทำให้แต่ละโรงเรียนขาดแคลนอัตรากำลังเป็นอย่างยิ่ง การไม่จัดสรรงบประมาณเพื่อต่อสัญญาจ้างให้กับครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์กลุ่มดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่อคุณภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างมากมายิ่งอีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนด้านงบประมาณของครูกลุ่มที่ได้ทำสัญญาจ้างไว้เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ ส่งผลให้บุคลากรดังกล่าวไม่สามารถทำงานใหม่ทำได้ในระยะยาว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณและต่อสัญญาจ้างให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครูอัตราจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ

รักษาการนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย